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Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um tæknimenntun.

Frá Katrínu Júlíusdóttur.

1. Hversu margir hafa lokið tæknimenntun á háskólastigi á Íslandi?
2. Er til skoðunar að rýmka heimildir Tækniháskóla Íslands til að taka inn nemendur til að

svara eftirspurn nemenda og atvinnulífs eftir tæknimenntun?


